

Số: /SLĐTBXH-VP

Hà Giang, ngày tháng năm

V/v xin ý kiến về dự thảo quy trình  
nội bộ giải quyết TTHC

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ủy quyền ký phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Công văn số 868/VP-PVHCC ngày 23/8/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, về việc hướng dẫn xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực cấp huyện, cấp xã đối với các TTHC không liên thông và TTHC có liên thông thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH.

Để kịp thời gian hoàn thiện, đảm bảo thống nhất quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực cấp huyện, cấp xã đối với các TTHC không liên thông và TTHC có liên thông thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - TBXH, Sở Lao động - TBXH gửi dự thảo và đề nghị UBND các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực cấp huyện, cấp xã. *(Dự thảo quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực cấp huyện, cấp xã đối với các TTHC không liên thông và TTHC có liên thông thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, địa chỉ <http://sldtbxh.hagiang.gov.vn>, Mục văn bản → Văn bản của Sở Lao động-TBXH).*

Công văn tham gia góp ý bằng văn bản của các huyện, thành phố gửi về Sở Lao động - TBXH trước ngày **25/9/2019**, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ hòm thư: [vps.sldtbxh@hagiang.gov.vn](mailto:vps.sldtbxh@hagiang.gov.vn). Sau thời gian trên, nếu đơn vị không có ý kiến bằng văn bản thì coi như đơn vị đã đồng ý với dự thảo.

**\* Lưu ý: Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp và lấy ý kiến đóng góp từ các phòng, ban, UBND cấp xã thuộc huyện, thành phố quản lý để đóng góp ý kiến cho quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực cấp xã được đầy đủ và chính xác.**

Sở Lao động - TBXH Hà Giang trân trọng đề nghị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, TP;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Sùng Đại Hùng**